



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่ประเมิน	เลขประจำตัวสอบ	เวลา		สถานที่
		รายงานตัว	สัมภาษณ์	
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑-๒๒	๐๘.๓๐ น.	๐๙.๐๐ น.	ห้องประชุม ๓ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

(ค) ระเบียบ...

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และเลขประจำตัวสอบ
  ๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน (ฉบับจริงและยังไม่หมดอายุ) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
  ๔. ไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบก็ได้
  ๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
  ๖. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
  ๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบอยู่
  ๘. ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตัวตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าอาคารสนามสอบ และหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันโดยไม่มีความจำเป็น
  ๙. ผู้เข้าสอบต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบ
  ๑๐. ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน ๒ วัน หรือ ๔๘ ชั่วโมงก่อนสอบ ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของทางโรงพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานบริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ซึ่งรับรองผลตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และนำผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

(ง) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ๔๔๗ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ <https://ddc.moph.go.th/odpc1/> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th/> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
แบบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>คำนำหน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>
๑	นางสาว	จิราวรรณ	กำศรี
๓	นางสาว	โยธกา	ธรรมไชยกุล
๗	นางสาว	สร้อยสุดา	ดีใส
๑๐	นางสาว	อาทิตยา	ลังกาพะยอม
๑๒	นางสาว	วิรัญญา	อิศรี
๑๓	นางสาว	พนิดา	เพชรศิรีรัฐ
๑๙	* นางสาว	สุกรรยา	สินวิริยะนนท์
๒๐	นางสาว	พิชญ์สินี	คำแสดวงค์
๒๑	นางสาว	จินดารัตน์	อนุรักษ์พงษ์พนา
๒๒	นางสาว	สุดาชนก	พันธชิต

หมายเหตุ : ผู้ที่มีเครื่องหมาย \* หมายถึง ผู้ที่ยื่นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งมีปัญหาว่าเป็นวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ารับการเลือกสรรโดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการเลือกสรรจะต้องพิจารณาวุฒิการศึกษาก่อน และหากวุฒิการศึกษาดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร